



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 11/2545

เรื่อง การส่งเสริมธรรมาภิบาลของระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ชปท.) ได้จัดทำ **คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน** เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

นางทัศนารัตน์ โพธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ชปท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบสถาบันการเงิน ชปท. ได้จัดทำ **คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน** เพื่อให้กรรมการสถาบันการเงินนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับขององค์กร การจัดทำคู่มือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก และความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทเงินทุน เป็นต้น

คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินมีทั้งหมด 5 บทและภาคผนวก เนื้อหาที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับบทบาท และอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กร ภาวะความรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมายและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น และผู้ฝากเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ เนื้อหาของคู่มือฯ ยังได้รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการสถาบันการเงินทางการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของสถาบันการเงิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของชปท. ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินด้วย ส่วนเนื้อหาในภาคผนวกได้รวมกฎหมายสำคัญบางส่วนของที่มีบทกำหนดโทษทางอาญาคดีตัวอย่างเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการ และตัวอย่างของข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นบางประการของกรรมการ

นอกจากนี้ ชปท. อยู่ระหว่างเตรียมการกำหนด **แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเรื่องของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของสถาบันการเงิน** ทั้งนี้จะกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของกรรมการและกรรมการอิสระของสถาบันการเงิน ไว้อย่างละเอียด โดยจะกล่าวถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถาบันการเงิน และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนการกำกับดูแล ธปท.อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจสอบโดยจัดให้มีโครงการเพื่อฝึกอบรมแก่ผู้ตรวจสอบชุดหนึ่งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการกำกับดูแลธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบรายอื่นๆ ต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14 มีนาคม 2545

เอกสารแนบ